

Số: /PGDDĐT

Hà Đông, ngày tháng năm 2024

V/v tăng cường công tác phòng,
chống xâm hại trẻ em

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Thực hiện Công văn số 1610/SGDDĐT-CTTT-KHCN ngày 27/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Chủ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tổ chức thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quận ủy, UBND quận Hà Đông về phòng, chống xâm hại trẻ em tại các văn bản: Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 và các Kế hoạch, văn bản của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quận ủy, UBND quận, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đã ban hành về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, các thành viên trong gia đình về các quyền và bổn phận của trẻ em, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; Chú trọng tập huấn cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và chính bản thân trẻ về kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó quan tâm đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong quản lý, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trong đó, gia đình và nhà trường giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, quản lý chặt chẽ số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng tại đơn vị để thực hiện bảo vệ trẻ em ở cả 3 cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, bảo đảm tính hệ thống, tính liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em của đơn vị, khẩn trương xác minh, điều tra, kết luận, xử lý đối tượng vi phạm kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật (nếu có). Đồng thời, lập hồ sơ quản lý, xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch can thiệp, trợ giúp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, đảm bảo bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, không để trẻ em là nạn nhân và trẻ em có liên quan bị tổn thương trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tăng cường tự kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em của đơn vị nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm và các tổ chức, cá nhân bao che, chậm trễ, không xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo vụ việc ngay sau khi vụ việc xảy ra về phòng Giáo dục và Đào tạo bằng điện thoại, email và báo cáo bằng văn bản về kết quả giải quyết vụ việc chậm nhất sau 03 ngày vụ việc được phát hiện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghiêm túc thực hiện. Giao Hiệu trưởng các trường mầm non công lập chuyển công văn tới Chủ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Trưởng phòng (để báo cáo);
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Ngô Đức Kiên